

THÔNG TƯ số 279-TTg ngày 6-11-1974
về chế độ lương thực, thực phẩm
và chất đốt đối với người đi làm
hợp đồng có thời hạn ở các xí
nghiệp, công trường xây lắp các
công trình trọng điểm của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thông tư số 184-TTg ngày 16-7-1974 về việc sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng có thời hạn giữa hợp tác xã với các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước.

Xét đề nghị của Ủy ban hành chính các tỉnh Vinh-phủ và Bắc-thái; đề động viên và sử dụng hợp lý nguồn thợ xây dựng trong xã hội, nhằm hoàn thành đúng thời hạn các công trình trọng điểm của Nhà nước; sau khi đã có ý kiến nhất trí của Thường vụ Hội đồng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thông tư về chế độ lương thực và thực phẩm đối với người đi làm hợp đồng có thời hạn ở các xí nghiệp, công trường xây lắp các công trình trọng điểm của Nhà nước như sau:

1. Thợ xây dựng (nề, mộc, nguội, kích, kéo cầu, v.v...) được các cơ quan lao động huy động ở các hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp đi làm hợp đồng có thời hạn ở các xí nghiệp, công trường xây lắp các công trình trọng điểm của Nhà nước được mua toàn phần lương thực, thực phẩm và chất đốt theo tiêu chuẩn định lượng như đối với công nhân Nhà nước cùng ngành nghề trong thời gian làm việc.

2. Trong trường hợp đột xuất, thấy cần bảo đảm hoàn thành công trình trọng điểm của Nhà nước đúng kế hoạch bằng lực lượng thợ xây dựng huy động đi làm hợp đồng có thời hạn, thì các ông Bộ trưởng, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố phải trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc huy động đột xuất này.

3. Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Lương thực và thực phẩm hướng dẫn thi hành thông tư này đối với các nội dung liên quan thuộc nhiệm vụ chức năng của mình.

Hà-nội, ngày 6 tháng 11 năm 1974

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
ĐỖ MUỜI

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

Y TẾ - ỦY BAN NÔNG NGHIỆP
TRUNG ƯƠNG - TÀI CHÍNH

THÔNG TƯ liên bộ số 31-TT ngày
5-11-1974 quy định và hướng dẫn
một số điểm về công tác y tế áp
dụng đối với các hợp tác xã mở rộng
diện tích phát triển nông, lâm
nghiệp ở trung du và miền núi.

Thi hành quyết định số 129-CP ngày 25-5-1974 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi, liên Bộ Y tế - Ủy ban Nông nghiệp trung ương - Tài chính ra thông tư này quy định và hướng dẫn một số điểm về công tác y tế áp dụng đối với các hợp tác xã nói trên như sau.

I. VỀ TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ Y TẾ

1. Các tỉnh đồng bằng có dân di tham gia các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi phải có trách nhiệm bố trí đầy đủ cán bộ y tế có chất lượng (tinh thần phục vụ, trình độ chuyên môn...) cùng đi để đảm nhiệm công tác giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào trong khi đi đường và trong lao động sản xuất ở cơ sở mới, cụ thể là:

- Cứ 200 lao động chính đưa đi thì phải cử 1 cán bộ y tế xã và 1 nữ hộ sinh xã đi theo chăm sóc sức khỏe đồng bào lúc đi đường;

- Cứ 600 lao động chính đưa đi thì phải cử 1 y sĩ xã, 1 y tá xã, 1 nữ hộ sinh xã đi theo và ở lại công tác ở trạm y tế xã địa phương mới;

- Cứ có 10000 dân lên xây dựng cơ sở mới thì cơ sở chữa bệnh sẵn có ở khu vực đó được tăng thêm 15 giường bệnh; địa phương có dân đi tham gia xây dựng cơ sở mới phải cử một số cán bộ y tế trong biên chế Nhà nước đến công tác tại cơ sở chữa bệnh này.